

# เชื้อศก.ยังทรง 'ปชช.'หวังเห็น รัฐแก้ปากท้อง

กรุงเทพฯ ● “มาร์ค” ทำนายเศรษฐกิจปี  
ลึงยังแคทร้งๆ เนะรัฐบาลประคองใกล้ขีด  
“เด็กเพื่อไทย” ญุณโกอุ อัดอย่าพึ่งแต่โหร  
หลงเสียงโพลจนลิมตัว บอคดีเพื่อก่อให้เกิด  
ประโยชน์ต่อประชาชน โพลย้ำหวังเห็น “บึก  
ตุ๋” แก้ปัญหาปากท้องเป็นอันดับแรก อั้งมี  
แค่ 10% อยากเลือกตั้งใหม่!

เมื่อวันอาทิตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชา  
ชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า  
พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึง  
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ว่า อยากให้

**อ่านต่อหน้า 10**

## เชื่อปีลึง

รัฐบาลให้ความสำคัญกับคนไม่มีกำลังซื้อ  
เช่น เกษตรกร เพราะรายได้ตกต่ำ และ  
อย่ามองว่าการช่วยเหลือเป็นประชานิยม  
แต่เป็นสวัสดิการพื้นฐานระดับหนึ่ง และ  
เป็นการบริหารเศรษฐกิจมหภาคด้วย ซึ่ง  
รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจน

“นโยบายที่นำรายจ่ายมาหักภาษี  
ได้เป็นการช่วยคนมีกำลังซื้ออยู่แล้ว คน  
ไม่มีกำลังซื้อไม่ได้ประโยชน์ ซึ่งอาจช่วย  
ให้ตัวเลขเศรษฐกิจปลายปีกระต่องขึ้น  
นิดหน่อย แต่ไม่ได้ช่วยเหลือปากท้อง  
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่าง  
แท้จริง ทั้งนี้ อยากให้บริหารจัดการ  
อย่างพอดี ช่วยประชาชนโดยไม่กระทบ  
สถานะการคลัง” นายอภิสิทธิ์กล่าว

นายอภิสิทธิ์ยังกล่าวถึงการลงทุน  
โครงการใหญ่ในปีใหม่ว่า รัฐบาลต้องมีแผน  
ทางการคลังให้ชัดเจน โครงการขนาดใหญ่  
ต้องดูรายละเอียดให้รัดกุมว่าตัวเลข  
การลงทุนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ-สังคม สม  
เหตุผลผลหรือไม่ เช่น กรณีรถไฟไทย-  
จีน อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความ  
สงบแห่งชาติ (คสช.) พุดคุยในระดับผู้นำ  
จะทำให้หาข้อยุติได้ไม่ยาก เพราะที่ผ่าน

มามีการเจรจาหลายคนมากเกินไปจน  
ทำให้หาข้อยุติไม่ได้

“ถ้าภาวะเศรษฐกิจโลกเป็นอย่าง  
นี้ และมีแรงกดดันต่างประเทศ ทั้งเรื่อง  
ประมงและเรื่องการบินที่ยังสะสางไม่ได้  
รัฐบาลคงทำได้แค่ประคอง จึงต้องดูแล  
ใกล้ขีด เนะนำไปประชาชนนำปรัชญา  
พอเพียงแบบไม่สุดโต่ง ใช้จ่ายสมเหตุสม  
ผล และจะคาดหวังเศรษฐกิจดีขึ้นที่ไม่  
ได้ เนื่องจากมีความผันผวนหลายเรื่อง  
อยู่ โดยหากบริหารจัดการดีก็ไม่ถึงขั้น  
เผาจริงอย่างที่มีการวิเคราะห์กัน” นาย  
อภิสิทธิ์กล่าว

ขณะที่นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด  
รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.)  
แถลงตอบโต้ พล.ต.สรรเสริญ แก้ว  
กำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกฯ รัฐ  
มนตรี ที่ระบุว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลหรือ  
ให้ราคากับอดีต ส.ส.เพื่อไทยที่ออกมา  
คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559  
จะแย่แยะ ว่าไม่เห็นข้อความคาดการณ์ที่  
โฆษกรัฐบาลจะออกมาทางนี้ เพราะถือ  
เป็นแนวถนนทางธรรมชาติ คือสวนไว้  
ก่อน ไม่ดูข้อเท็จจริง ไม่ดูเจตนา พุดโดย  
ไม่มีชุดข้อมูลวิชาการมารองรับ ตั้งแต่  
ฝั่งล้มเจ้า ระเบิดศาลท้าวมหาพรหม  
เอราวัณ หรือแม้แต่กล่าวพุดว่ารัฐบาลไม่  
เคยมีแนวคิดยกเลิก 30 บาทรักษาทุก  
โรค ทั้งที่คนในรัฐบาลพุดเอง

“ความจริงเรื่องการคาดการณ์  
ภาวะเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องให้ราคา ไม่ให้  
ราคา รัฐบาลจะสนใจเลือกฟังแต่เฉพาะ  
หลงปฏาษาเวลาสั้น ที่ทำนายว่ารัฐบาล  
ชุดนี้จะอยู่อีก 10 ปี ฟังแต่มีโนโพลที่  
บอกว่าคน 99.50% ขึ้นชอบรัฐบาลไม่  
ได้ ต้องฟังเสียงดักเตือนเนะนำทางวิชา  
การด้วย อย่าพึ่งแต่โหร หลงเสียงโพล  
ตอนพรรคเพื่อไทยบริหารก็มีขาประจำ  
พรรคพวกทำนออกตำหนิ เรากัรับฟัง  
อย่างถูกผู้ขาย แม้นายกฯ จะเป็นผู้หญิง  
แล้วก็ตามงานไปให้เต็มที่ ตอนนีรัฐบาล  
ชายชาติทหารทำไมทนฟังคำชี้เนะการ  
คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไม่ได้ ท่าน  
กำลังทำงานสาธารณะ ต้องคิดให้เป็น  
จิตสาธารณะ ถ้ากลัวเบี่ยงน้าอย่ามา  
เล่นสงกรานต์ กลับไปอยู่ในค่ายอย่าง  
เดิมเถอะ สงสัยโฆษกจะไม่เข้าใจเรื่อง  
เศรษฐกิจ ภาพรวมทั้งหมดที่มเศรษฐกิจ  
พรรคเพื่อไทยชี้ให้เห็นชัดเจน ถ้ามีประ

เด็นไหนที่เห็นว่าไม่ถูกต้องก็ขึ้นมาเป็น  
เรื่องๆ ไม่ใช่พุดกว้างๆ ไม่ชี้ชัด” นาย  
อนุสรณ์กล่าว

นายอนุสรณ์กล่าวต่อว่า ปีที่แล้ว  
นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.  
พลังงาน ก็ทำนายว่าจะไม่ดี ก็ไม่เชื่อ  
ผลออกมาก็ไม่ดีจริงๆ อย่างที่เห็น อยาก  
ให้นำการคาดการณ์ไปศึกษาให้ดี เป็น  
หลักคิดทางวิชาการ ไม่ได้โจมตีทางการเมือง  
มองในด้านดี รัฐบาลจะได้ระวัง  
และมีแนวทางมาแก้ไข มองเชิงบวกก็  
ช่วยกันเตือน สุดท้ายก็เพื่อประชาชนคน  
ไทยจะได้ไม่เดือดร้อน

วันเดียวกัน กรุงเทพโพล โดย  
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เผยผล  
สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ของ  
ขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากนายก  
รัฐมนตรี โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนใน  
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,189  
คน พบว่า 34.4% อยากให้แก้ปัญหา  
เศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง และการ  
ว่างงาน 16.3% อยากให้ประเทศสงบสุข  
และสามารถสร้างความสามัคคีปรองดอง  
ให้เห็นเป็นรูปธรรม และ 10.1% อยากให้  
จัดการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว

ส่วนเรื่องที่ยากให้รัฐบาลปฏิรูป  
ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดในปีใหม่นี้  
39.1% อยากให้ปฏิรูปเรื่องเศรษฐกิจ แก้  
ปัญหาค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า,  
18.7% อยากให้ปฏิรูปเรื่องสังคมปราบ  
ปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และ 9.6%  
อยากให้ปฏิรูปด้านการเมือง ทำให้เกิด  
ความปรองดองของคนในชาติ และเมื่อ  
ถามถึงภาพลักษณ์ของนายกฯ ตลอดปีที่  
แล้วพบว่า 28.9% มองว่านายกฯ เป็น  
คนจริงใจ พุดจาตรงไปตรงมา, 18.2%  
ระบุว่าพุดจาแข็งไป โฝงฝาง และ  
ฉุนเฉียวบ่อย และ 13.4% มองว่าเป็น  
คนจริงจัง ตั้งใจทำงาน

“เมื่อถามความเห็นต่อแนวโน้ม  
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 เปรียบปีที่แล้ว  
พบว่า 40.6% คิดว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้ว  
33.8% คิดว่าน่าจะเหมือนกับปีที่แล้ว  
และ 15.6% คิดว่าน่าจะแย่กว่าปีที่แล้ว”  
กรุงเทพโพลระบุ

ด้านสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต ได้เผยผลสำรวจประชาชน  
ทั่วประเทศ 1,206 คน เรื่องความคาด  
หวังในปี 2559 พบว่า สิ่งที่คนไทยคาด

หวังมากที่สุดในส่วนสังคมนั้น 85.39%  
อยากให้เป็นสิ่งดีที่น่าอยู่ สงบสุข และ  
เป็นระเบียบเรียบร้อย 68.61% มีแต่คน  
ดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกัน  
และกัน และ 54.38% ไม่มีความเหลื่อม  
ล้ำ ไม่แบ่งชนชั้นและยุติธรรมเท่าเทียม

ส่วนความคาดหวังต่อเศรษฐกิจ  
ไทย พบว่า 82.85% หวังว่าเศรษฐกิจ  
ดีขึ้น มีสภาพคล่อง ค่าเงินบาทแข็ง,  
77.37% การท่องเที่ยว การค้าขายลง  
ทุน และส่งออกฟื้นตัว และ 63.5% มี  
การช่วยเหลือค่าครองชีพ เพิ่มเงินเดือน  
และขึ้นค่าแรง ส่วนความคาดหวังต่อ  
การเมือง พบว่า 79.20% รัฐบาลเข้ม  
แข็ง มีเสถียรภาพ ไม่แตกแยกและ  
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย, 72.99% การเมืองดี  
สร้างสรรค์และเป็นประชาธิปไตย และ  
55.84% ได้นักการเมืองที่ดี มีคุณภาพ  
และไม่ทุจริตคอร์รัปชัน

“สิ่งใดบ้างในปี 2559 ที่ประชาชน  
คิดว่าจะสมหวังพบว่า 76.64% คือเรื่อง  
ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความเจริญ  
ก้าวหน้า, 70.80% บ้านเมืองสงบสุขคน  
ไทยรักและสามัคคีกัน และ 67.15%  
ปัญหาต่างๆ ในบ้านเมืองได้รับการแก้ไข  
ส่วนสิ่งใดบ้างในปีนี้ที่คิดว่าจะไม่สมหวัง  
พบว่า 80.94% คือเรื่องการปราบปราม  
การทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคม  
ไทย, 75.91% ความปลอดภัยในชีวิตและ  
ทรัพย์สิน และเหตุการณ์ความไม่สงบ  
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สุดท้าย  
74.82% คือการบังคับใช้กฎหมาย การ  
เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระ  
เบียบของประชาชน” ผลสำรวจโพล  
ระบุ.